

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/วอ๒๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรับสมัครโครงการทุนการศึกษา ACYLS

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของอาเซียน จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน ๒) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ๓) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

๑. เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

๒. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี

๓. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี และ

๔. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS ๖.๐ หรือ TOEFL ๘๐ คะแนน ขึ้นไป หรือผลการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มการขอสมัครทุนการศึกษา ทาง QR Code ที่แนบ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการรับสมัครทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://Studyinchina.csc.edu.cn/#/login> ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทาง Email address Tcli.obec.๒๐๑๙@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๑

